

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG 16/10

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

NGÔ THỊ KIM HOÀN

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng. Trong thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã đóng góp quan trọng trong việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Đảng bộ tỉnh Thái Bình hiện có 13 huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc, gồm 669 tổ chức cơ sở đảng, 108.530 đảng viên. Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh nên ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh đã thường xuyên quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp với chức năng, nhiệm vụ được giao đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, ủy ban kiểm tra các cấp đã kịp thời tham mưu giúp cấp ủy ban



Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì buổi giám sát về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

hành các văn bản nhằm bảo đảm việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động kiểm tra, giám sát được thực hiện một cách đồng bộ như: chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm 2021; quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025; quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các ngành,

đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn thực hiện Quy định số 20, 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Chủ trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các

quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên và giám sát chuyên đề; kịp thời tham mưu cấp ủy giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật về Đảng; việc thi hành kỷ luật được bảo đảm chặt chẽ, đúng phương hướng, thủ tục, nghiêm túc, thực hiện đúng quy định của Đảng, ngành, đoàn thể,

Đảng cho 1.243 cán bộ với 7 chuyên đề trọng tâm; đưa tin, bài về hoạt động của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trên trang thông tin điện tử; mua sổ tay và Tạp chí Kiểm tra cấp phát đến các tổ chức cơ sở đảng. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến cơ bản trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã triển khai đồng bộ, thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 30, Điều 32 của Điều lệ Đảng và thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường công tác giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề; kịp thời tham mưu cấp ủy giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật về Đảng; bảo đảm chất lượng, đúng phương hướng, thủ tục, nghiêm túc, thực hiện đúng quy định của Đảng, ngành, đoàn thể,

Đảng cho 1.243 cán bộ với 7 chuyên đề trọng tâm; đưa tin, bài về hoạt động của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trên trang thông tin điện tử; mua sổ tay và Tạp chí Kiểm tra cấp phát đến các tổ chức cơ sở đảng. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến cơ bản trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tăng cường vai trò giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên để phản ánh, cung cấp thông tin về những dấu hiệu vi phạm, giúp cấp ủy, ủy ban kiểm tra kịp thời kiểm tra, đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên để phát huy, phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm nhằm uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm minh khi có vi phạm.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện 462 cuộc kiểm tra đối với 591 tổ chức đảng, 1.116 đảng viên; 23 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức đảng, 24 đảng viên; 291 cuộc giám sát đối với 580 tổ chức đảng, 432 đảng viên. Tham mưu với các cấp ủy thực hiện 601 cuộc kiểm tra đối với 807 tổ chức đảng, 1.821 đảng viên; 265 cuộc giám sát đối với 1.008 tổ chức đảng, 1.217 đảng viên. Cấp ủy các cấp, tổ chức đảng thuộc thẩm quyền đã xem xét, thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách; 331 đảng viên, bằng các hình thức: khiển trách 262, cảnh cáo 35, cách chức 7, khai trừ 27. Chủ động phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện kỷ luật, xử lý, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, bảo đảm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Với những kết quả nêu trên, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Để tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, trên cơ sở đó xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện.

Thứ hai, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, bảo đảm chủ động, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, đúng theo Điều lệ, quy định của Đảng. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát trong những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ xảy ra tiêu cực, sai phạm mà dư luận xã hội quan tâm; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị, không để tồn đọng các vụ việc, đơn thư tố cáo, khiếu nại; đồng thời, theo dõi việc khắc phục các khuyết điểm, vi phạm sau kiểm tra, giám sát. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đoàn kiểm tra, giám sát trên cơ sở thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định; coi

trọng thẩm tra, xác minh; đề cao ý thức trách nhiệm của các thành viên đoàn để bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực.

Thứ ba, thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa ủy ban kiểm tra cấp trên với cấp dưới và các ban xây dựng Đảng, các ngành chức năng để tạo sự thống nhất, đồng bộ. Coi trọng phát huy trách nhiệm giám sát, phân biệt của nhân dân, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan thông tin đại chúng đối với tổ chức đảng và đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Thứ tư, quan tâm kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thực hiện tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sử dụng, khen thưởng đối ngũ cán bộ kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong giai đoạn mới.

Công tác kiểm tra, giám sát là một khâu quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, là chức năng trọng yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tạo động lực tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ động phòng, chống dịch từ sớm, từ xa, từ cơ sở, giữ vững "vùng xanh"

Sau hơn 30 ngày không ghi nhận có ca nhiễm mới, ngày 13/10 Thái Bình ghi nhận có 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 từ khu vực miền Nam về. Nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan vào địa bàn tỉnh luôn thường trực. Do đó, mỗi cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần chủ động rà soát người từ các vùng có dịch về quản lý, cách ly, xét nghiệm kịp thời nhằm kiểm soát tốt nguồn lây, giữ vững thành quả phòng, chống dịch đang có đồng thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn.

Hiện nay tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, số ca nhiễm Covid-19 đã có xu hướng giảm nhưng hàng ngày vẫn có thêm các ca nhiễm trong cộng đồng. Một số tỉnh gần Thái Bình

tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát song thời gian gần đây vẫn ghi nhận có ca nhiễm trong cộng đồng như: Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương... Tại Thái Bình, sau hơn 30 ngày không có ca nhiễm Covid-19, ngày 13/10 đã ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19 từ miền Nam về tại huyện Tiên Hải và thành phố Thái Bình. Dù các ca nhiễm đã được cách ly tập trung song điều này cho thấy nguy cơ dịch xâm nhập luôn thường trực, nhất là trong bối cảnh hiện nay nhiều tỉnh, thành phố đã nới lỏng giãn cách xã hội, số người về từ các địa phương có dịch có thể tăng cao. Theo báo cáo của Sở Y tế, qua rà soát từ ngày 21/9 đến ngày 13/10, các huyện, thành phố đã ghi nhận hơn 11.600 người về từ các vùng có dịch.

Thêm vào đó, hiện nay một bộ phận người dân đã xuất hiện tâm lý lơ là, chủ quan, không thực hiện nghiêm các biện pháp

phòng, chống dịch. Nguy hiểm hơn là vẫn có một số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: đưa người không đủ điều kiện quy định vào địa bàn tỉnh, chừa nghiêm túc trong thực hiện cách ly tại gia đình. Điều này tiềm ẩn nguy cơ dịch xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh.

Giữ vững "vùng xanh", bảo vệ thành quả phòng, chống dịch

Trước diễn biến mới của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ngay trong ngày 13/10, UBND tỉnh đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn về tăng cường kiểm soát, quản lý, giám sát người đến, về tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các ngành, địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền để người dân chủ động khai báo y tế khi đi từ tỉnh ngoài về; phát huy

hơn nữa vai trò của cơ sở, các tổ tự quản, tổ Covid-19 cộng đồng; thường xuyên lấy mẫu, cách ly kịp thời các trường hợp nguy cơ và chuẩn bị nhân lực, sẵn sàng kích hoạt các khu cách ly tập trung... Việc kiểm soát người từ tỉnh ngoài về được triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh, huyện đến xã nhằm phát hiện kịp thời, không bỏ sót các trường hợp nguy cơ.

Tại xã Liên Giang (Đông Hưng), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có việc tăng cường giám sát, quản lý người về từ tỉnh ngoài. Ông Phạm Văn Trung, Trưởng trạm Y tế xã Liên Giang cho biết: Dự báo số người từ tỉnh ngoài về có xu hướng tăng trong thời gian tới. Không chủ quan, lơ là trước dịch bệnh, địa phương đã tăng cường thời lượng tuyên truyền để người dân chủ động khai báo y tế khi đi từ tỉnh ngoài về; phát huy



Người dân chủ động đến trạm y tế xã khai báo thông tin khi đi từ tỉnh ngoài về.

Covid-19 (anh P.N.H có địa chỉ tại thành phố Thái Bình), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã đã triển khai nhanh các biện pháp phòng, chống dịch như: phối hợp rà soát, lấy mẫu, cách ly các trường hợp nguy cơ; thông báo trên loa truyền thanh xã về các trường hợp nguy cơ và tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch.

Tại huyện Kiến Xương, Trung tâm Y tế huyện đã tham mưu với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường hoạt động rà soát, giám sát của tổ tự quản; quản lý, cách ly, lấy mẫu kịp thời các trường hợp nguy cơ. Bác sĩ Bùi Thị Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương cho biết: Hàng ngày, 16 giờ các địa phương đều có báo cáo gửi Trung tâm số lượng các trường hợp nguy cơ về từ các tỉnh, thành phố có dịch. Những trường hợp nguy cơ cao thì được các trạm truyền báo cáo ngay qua email hoặc zalo nhóm. Trên cơ sở báo cáo của địa phương, Trung tâm sẽ tham mưu với huyện để áp dụng các biện pháp cách ly cho phù hợp. Hiện các xã, thị trấn trên địa bàn tiếp tục rà soát toàn bộ người dân đang sinh sống ở tỉnh ngoài, những người có mong muốn về quê. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện cũng đã tham mưu chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung. Ngoài 2 khu cách ly đang thực hiện cách ly những trường hợp nguy cơ, khu cách ly xã Minh Quang cũng sẵn sàng kích hoạt khi có yêu cầu.

Cùng với việc kiểm soát người về từ các tỉnh, thành phố có dịch, Thái Bình cũng đang nỗ lực thực hiện chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19, góp phần cùng cả nước tăng tỷ lệ bao phủ tiêm vắc-xin, phần đầu sớm đạt miễn dịch cộng đồng.

HOÀNG LANH

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI, HĐND TỈNH

Giám sát tại Liên đoàn Lao động tỉnh

Sáng ngày 15/10, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 và việc thực hiện hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLD) gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi giám sát.

Kể từ khi đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát, LĐLĐ tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động (NLD) nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Năm 2021, toàn tỉnh có hơn 1.500 lao động bị thiếu, mất việc làm, thu nhập của đoàn viên, NLD trong các doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Để đoàn viên, NLD với bất kỳ khó khăn, đến nay LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ cho gần 800 đoàn viên, NLD theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ với số tiền hơn 430 triệu đồng. Đồng thời hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch của tỉnh và các tỉnh phía Nam hơn 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn hỗ trợ cho đoàn viên, NLD thuộc 13 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 920 triệu đồng.

Khảo sát tình hình triển khai thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 15/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức khảo sát tình hình triển khai thi hành Luật Sở hữu trí tuệ tại Sở Khoa học và Công nghệ. Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh chủ trì buổi khảo sát. Dự buổi khảo sát có đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã trao đổi làm rõ một số vấn đề về kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn trong thực hiện Luật Sở hữu trí tuệ những năm qua; vai trò quản lý nhà nước về xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quốc hội,

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi về một số giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho đoàn viên, NLD trong tình hình mới; những khó khăn, vướng mắc trong công tác hỗ trợ đoàn viên, NLD gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình, phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị LĐLĐ tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Đa dạng các hình thức tuyên truyền về dịch Covid-19, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho đoàn viên, NLD trong các cấp công đoàn. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đoàn viên, NLD gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ NLD và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu với mô hình hay, cách làm mới, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

THU HOAI

Chính phủ sửa đổi một số quy định về quyền đăng ký nhãn hiệu; đơn giản hóa thủ tục xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; quy định cụ thể thẩm quyền xử phạt hành chính... để khắc phục bất cập, hạn chế trong thực thi Luật; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về nguồn lực để triển khai hiệu quả việc thi hành Luật trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh tiếp thu những kiến nghị, đề xuất, nghiên cứu, tổng hợp để tham gia, góp ý vào công tác xây dựng pháp luật kỳ họp tới. Với những kiến nghị cụ thể, Đoàn sẽ chuyển Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và địa phương giải quyết.

THU HIỀN